

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขับเคลื่อนความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาภายใต้ภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 นายไพศาล หรฺพพานิชกิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายจูลวัฒน์ นรินทรานุกร ณ อยุธยา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และคณะ พบหารือกับ ผศ.ดร.มัชฌิมา นราติศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเมียนมา โดยเฉพาะสาขาสาธารณสุข และแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางตามแนวชายแดน

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	<ul style="list-style-type: none"> - การขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเมียนมา โดยเฉพาะสาขาสาธารณสุข และแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางตามแนวชายแดน - ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยแก่บุคลากรภาครัฐจากต่างประเทศ - การพบปะกับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะและประเด็นท้าทายต่าง ๆ ในระหว่างการศึกษา
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กระทรวงการต่างประเทศ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ นายไพศาล หรฺพพานิชกิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ๑.๒ นายจูลวัฒน์ นรินทรานุกร ณ อยุธยา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ๒. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ผศ.ดร.มัชฌิมา นราติศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒.๒ คณะผู้บริหาร ๓. นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยผ่านกรมความร่วมมือฯ ที่อยู่ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลจากการมีส่วนร่วม	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กรมความร่วมมือฯ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเมียนมา โดยเฉพาะสาขาสาธารณสุข และแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางตามแนวชายแดน ๒. โอกาสในการขยายความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓. กรมความร่วมมือฯ ได้รับทราบความเป็นอยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะและประเด็นท้าทายต่าง ๆ จากนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยผ่านกรมความร่วมมือฯ ที่อยู่ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัย
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะนำผลจากการหารือและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งจากมหาวิทยาลัยและผู้รับทุนรัฐบาลไทยเพื่อพัฒนาการดำเนินการร่วมกันต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านทุนของกรมความร่วมมือฯ ต่อไป

Link ; รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขับเคลื่อนความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาภายใต้ภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ



